

## **BÁO CÁO**

### **Về việc thực hiện kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND xã sau kỳ họp thứ Sáu khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cử tri trong xã có 20 ý kiến, kiến nghị, trong đó:

- Lĩnh vực kinh tế: Có 13 kiến nghị
- Lĩnh vực Văn hóa – xã hội : Có 03 kiến nghị.
- Lĩnh vực quản lý đất đai: Có 03 kiến nghị
- Lĩnh vực ANTT: Có 01 kiến nghị

Trong thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến, kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

#### **I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ**

##### **1. Lĩnh vực xuất nông nghiệp:**

*\* Cử tri tổ 1 Nhân Lý, Xuân Sơn đề nghị: Hiện nay Cống ở đường nghĩa trang do trước đây xây dựng không làm mang cống, nên rất khó khăn cho việc tưới, tiêu. Đề nghị UBND xã kiểm tra cho xây thêm mang cống để đảm bảo cho công tác sản xuất nông nghiệp.*

Cống đường Nghĩa trang UBND xã đã kiểm tra, cống đã được Xây dựng từ lâu, khi nâng cấp mở rộng tuyến đường vào Nghĩa trang đã xây thành cống. Nếu xây mang cống chắp vá vào thì tính mỹ thuật và tính kỹ thuật không đảm bảo yêu cầu đặt ra. Do vậy UBND xã sẽ nghiên cứu đầu tư cống mới phù hợp khi thực hiện xong tuyến đường Hà Trung – Bim Sơn.

*- Đề nghị cho nâng cấp tuyến đường mương xuân sơn đi Hà lai, và cho lắp cống giáp Hà lai để nước ở khu vực xã Hà lai không chảy vào ruộng của Xuân sơn.*

Tuyến đường mương hướng Dòng đã được nâng cấp, việc hoành triệt cống cần phải xem xét công năng và tính pháp lý vì có liên quan đến xã Hà Lai. Nếu cống không còn phát huy hiệu quả sử dụng UBND xã sẽ thực hiện theo ý kiến cử tri.

*\* Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh đề nghị: Khi thực hiện Chỉ thị số 06 của BTV huyện ủy, và kế hoạch số 180 của UBND huyện về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích; đề nghị UBND xã phải kết hợp sử lý nghiêm đôi với vi phạm trên đất chuyên đổi linh hoạt.*

Thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã đã thực hiện rà soát trên địa bàn xã gồm 140 trường hợp cụ thể như sau:

+ 27 hộ vi phạm xây dựng trước năm 2004 gồm: Thôn Nhân lý 01 hộ, Xuân Áng 01 hộ, Xuân Sơn 01 hộ, Thịnh Vinh 4 hộ, Ngọc Sơn 8 hộ, Đông Trung 12 hộ.

+84 hộ vi phạm xây dựng trước 01/7/2014 gồm: Nhân Lý 01 hộ, Xuân Áng 14 hộ, Xuân Sơn 10 hộ, Nội Thương 4 hộ, Ngọc Sơn 18 hộ, Đông Trung 36 hộ.

+ 29 hộ vi phạm xây dựng sau 01/7/2014 gồm: Nhân lý 01 hộ, Xuân Áng 2 hộ, Xuân Sơn 2 hộ, Nội Thương 4 hộ, Ngọc sơn 2 hộ, Đông Trung 18 hộ. UBND xã đã tổ chức hội nghị ở 7 thôn. Tổ chức lập biên bản hiện trạng và ký cam kết không phát sinh vi phạm.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/HU gắn với thực hiện Công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh gồm 7 bước. Thành lập Tổ công tác thực hiện tổng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quỹ đất công ích, đất do UBND xã quản lý trên hồ sơ quản lý, ngoài thực địa của xã.

- Tiến hành tổng rà soát, kiểm tra, đo đạc, xác nhận nguồn gốc sử dụng quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp do UBND cấp xã quản lý, thống nhất giữa thực địa và các loại giấy tờ lưu tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến công khai, minh bạch tại khu dân cư.

- Kiểm tra, rà soát thanh lý, xử lý những hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền, chưa đúng thời hạn; diện tích đất do UBND xã quản lý nhưng để cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng quy định; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép;... Triển khai thực hiện ký Hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích theo đúng quy định.

Như vậy đến thời điểm hiện tại UBND xã đã thực hiện được 5 bước, đang thực hiện bước 6 và bước 7.

*\* Cử tri tổ 4 thôn Nội thương đề nghị: UBND xã kiểm tra một số hộ ở Đông trung thuê đất ruộng đã đắp bờ gây khó khăn cho việc tưới tiêu số diện tích lúa của thôn Nội thương.*

Theo ý kiến cử tri UBND xã, HTXDV NN đã tiến hành kiểm tra thực địa và căn cứ và kết quả thực hiện dịch vụ tưới tiêu của HTX DVNN thì trong các vụ sản xuất vừa qua đều đáp ứng đầy đủ cho nhân dân. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo HTX thực hiện tốt hơn nữa khâu dịch vụ tưới tiêu trong thời gian tới.

*\* Cử tri tổ 5 thôn Ngọc sơn tiếp tục đề nghị: UBND xã có phương án giải quyết rất dứt khoát đất 07 của gia đình ông Bàn chuyển vào diện tích đất trang trại còn thiếu so với thực tế đã kiểm tra.*

Nội dung hộ ông Bàn đề nghị đã được UBND xã xem xét. Tuy nhiên do có sự luân chuyển Công chức địa chính trong thời gian vừa qua nên cần phải tập hợp bổ sung hồ sơ. UBND xã sẽ tổ chức thực hiện trong quý III/2022.

*- Đề nghị kiểm tra diện tích đất 2 lúa ở khu vực Đông bản của thôn, vì hiện nay đã đổ đất lấp vào ruộng của các hộ, để có kế hoạch giải quyết cho nhân dân.*

Phần diện tích này nằm sát vùng đã quy hoạch khu dân cư. UBND xã đang tiến hành xem xét đưa vào KH SĐĐ theo quy hoạch để giải quyết cho nhân dân.

*\*Cử tri tổ 6, tổ 7 thôn Đông trung đề nghị: UBND xã chỉ đạo cho thôn tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; vì hiện nay đất 2 lúa của nhân*

*dân còn thiếu nhiều do đắp đường trước khi chia ruộng hai lần không thành công; nếu không chia được ruộng đề nghị trả lại đất 07 còn thiếu cho nhân dân.*

Việc dồn điền đổi thửa là một chủ trương lớn do vậy rất cần sự đồng thuận của nhân dân. UBND xã sẽ chỉ đạo thực hiện nếu nhân dân thống nhất 100%. Phần DT thiếu đất do đắp đường giao thông UBND xã giao cho thôn kiểm tra thống kê đến hộ và xây dựng phương án chia bổ sung diện tích vào phần diện tích đất dự phòng.

## **2. Về xây dựng công trình phục vụ sản xuất , dân sinh .**

*\*Cử tri tổ 1 thôn Nhân lý, Xuân sơn đề nghị: UBND xã có ý kiến với Công ty cổ phần điện Thanh hóa cho nâng cấp tuyến đường tải điện ở khu Xuân sơn, vì hiện nay 1/2 số hộ trong thôn không đảm bảo điện trong sinh hoạt và sản xuất.*

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ đề nghị Công ty Cổ phần điện Thanh Hóa nâng cấp tuyến đường tải điện ở khu Xuân Sơn để đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

*\*Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh đề nghị: UBND xã thông báo rõ có quy hoạch khu đất lúa đồng sau của thôn thành đất ở không, để thôn có kế hoạch làm đường cho nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp.*

UBND xã không có quy hoạch khu đất lúa đồng sau của Thôn Thịnh Vinh thành đất ở. UBND xã trả lời để nhân dân nắm được và thôn có kế hoạch làm đường cho nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

## **3. Lĩnh vực xây dựng kiến thiết.**

*\*Cử tri tổ 1 thôn Nhân lý, Xuân sơn đề nghị: UBND xã hỗ trợ kinh phí cho nâng cấp tuyến đường trước thôn Nhân lý; và phối hợp với Huyện để xây dựng tuyến mương thoát nước có nắp đậy của khu dân cư Nhân lý giáp với khu dân cư mới của huyện quy hoạch.*

Hiện tại UBND xã đã lập hồ sơ dự toán thiết kế đối với tuyến đường trước thôn Nhân Lý và đang trình thẩm định, phê duyệt. Đối với tuyến mương thoát nước có nắp đậy khu dân cư mới của Huyện giáp với thôn Nhân Lý thì hiện nay HĐND huyện đã có Nghị quyết chủ trương đầu tư. UBND xã đang đấu mối với các phòng ban chức năng khảo sát lập hồ sơ dự toán thiết kế để tổ chức thi công.

*\*Cử tri tổ 2 thôn Xuân áng đề nghị : UBND xã cho kiểm tra, khảo sát để xây dựng thêm phòng, lớp đảm bảo cho công tác nuôi dạy trẻ; vì thực tế hiện nay chưa đảm bảo theo quy định.*

UBND xã đã có chủ trương lập kế hoạch sử dụng đất mở rộng trường Mầm non Xuân Áng với diện tích là 0,2ha. Hiện tại đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện.

*\*Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh đề nghị : UBND xã hỗ trợ kinh phí cho thôn đổ bê tông sân trung tâm văn hóa thôn; và kiến nghị với huyện chi trả tiền giải phóng mặt bằng đường giảm tải cho nhân dân, vì đến nay vẫn còn một số hộ chưa được nhận và cho tu sửa, nâng cấp Cầu bắc qua sông chiếu bạch từ Nội thương sang Xuân áng vì hiện nay cầu đã xuống cấp, đường hẹp, khi học sinh tan học, tan ca của công nhân công ty, do đó lượng người đi lại nhiều, gây nguy cơ tai nạn giao thông.*

- Sân TT NVH các thôn giai đoạn 2017-2020 đã thừa hiện việc kích cầu 30 triệu/sân TTVH. Hiện nay UBND xã đang tập trung nguồn lực xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn của các thôn do vậy việc hỗ trợ kinh phí đổ bê tông riêng từng thôn là không thực hiện.

- Tuyến đường giảm tải Hà Bình – Hà Lai đã có quyết định chi trả tiền đền bù GPMB, tuy nhiên còn 1 số hộ đã được phê duyệt phương án đền bù hỗ trợ chưa nhận tiền đền bù do đơn giá đền bù hỗ trợ thấp hơn giá các hộ tự chuyển nhượng cho nhau.

+ Một số hộ nằm trong phần tuyến đường điều chỉnh nên huyện chưa phê duyệt phương án đền bù. Sau khi có QĐ điều chỉnh thì UBND xã sẽ phối hợp với HĐ giải phóng mặt bằng huyện thực hiện chi trả tiền đền bù GPMB theo quy định.

- Cầu Nội Thượng – Xuân Áng đã được xây dựng từ lâu, hiện tại cầu hẹp, thành lan can hỏng. Theo quy hoạch trong thời gian tới có dự án kè sông Chiếu Bạch, cầu nằm trong dự án kè nên việc nâng cấp xây dựng cầu mới sẽ được thực hiện sau khi có quyết định.

*\*Cử tri tổ 4 thôn Nội thượng đề nghị: UBND xã giải quyết rất điểm đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về xây dựng đường Mũi đằm, và việc thực hiện quy chế dân chủ về các khoản thu trong thôn của trưởng thôn cũ.*

Nội dung cử tri đề nghị, tổ kiểm tra của UBND xã đã có Kết luận số 15/KL-UBND ngày 12/5/2021 về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thoa Trưởng thôn Nội Thượng và đã được công khai đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

*\*Cử tri tổ 5 thôn Ngọc sơn tiếp tục đề nghị : UBND xã cho đổ bê tông đoạn đường từ gác chắn lên Ngọc sơn để đảm bảo cho công tác giao thông; nếu cơ quan chức năng không thống nhất vì liên quan đến hành lang đường sắt, thì đề nghị cho mở đường tiếp giáp với khu dân cư Bái rào.*

Hiện nay dự án khu dân cư Bái rào lô 3,4 đang chuẩn bị thực hiện do vậy để thuận lợi cho nhân dân đi lại UBND xã sẽ xem xét để mở đường tiếp giáp với khu dân cư như ý kiến cử tri.

*\*Cử tri tổ 6, tổ 7 thôn Đông trung đề nghị: UBND xã cho xây lại Cống lên đê kênh 3 ở khu vực cổng chùa, vì hiện nay không đảm bảo cho giao thông đi lại của nhân dân; và đề nghị trả lại tiền các thôn cũ thu thừa kinh phí xây dựng nhà để xe tang đã tạm thu ở xã, để trả lại cho nhân dân.*

Cổng Chùa được xây dựng năm 2019 để phục vụ nhân dân trong thời gian vừa qua. Hiện tại chưa làm hồ sơ quyết toán công trình. Mặt khác tuyến đê kênh 3 không phải là đường dân sinh do vậy việc đầu tư một cầu lên đê là không phù hợp.

- Kinh phí thu thừa nhà xe tang UBND các xã đã chỉ đạo thôn trả lại cho nhân dân theo đúng quy định từ quý 2/2022.

## **II. VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.**

*\*Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh đề nghị: UBND xã làm việc với Công ty phúc thịnh về mốc giới đất của công ty, vì hiện nay công ty này đã trồng cây ra đến địa phận đê; đề nghị xã giao cho thôn quản lý khu vực đê này; và làm rõ*

việc phân lô bên ngoài công ty để thu tiền hàng tháng, và tiền thu gom rác thải của những người bán hàng.

Công ty Phúc Thịnh được nhà nước giao đất, khi giao đã được bàn giao theo mốc giới, Công ty đã xây tường bao, việc công ty trồng cây UBND xã đã kiểm tra hiện tại không làm ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường đê này là tuyến giao thông thuộc trách nhiệm quản lý chung của UBND, việc thu tiền UBND xã đang giao cho Công an xã điều tra xác minh.

*\*Cử tri tổ 4 thôn Nội thượng đề nghị : UBND xã giải quyết dứt điểm đất lúa của gia đình ông Ngon được giao thầu, nhưng thôn đã thu nhiều năm nay; và đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thu hồi đất 07 ở Bãi rào sau 3 năm xã mới trả, tính theo tiền gửi ngân hàng mà UBND xã đã hứa với các hộ.*

Đất thôn giao cho ông Ngon thầu trước đây là đất dự phòng do UBND xã quản lý. Hiện tại UBND xã đã giao lại cho hộ sản xuất đảm bảo tính liên tục phù hợp quy hoạch. Để đảm bảo tính pháp lý, ông Ngon phải đến UBND xã để làm hợp đồng thầu theo quy định.

Việc hỗ trợ kinh phí của hộ bị thu hồi đất Bãi Rào sau 3 năm mới trả, UBND xã cần phải xem xét các căn cứ pháp lý và xin ý kiến tập thể Ban thường vụ, BCH, HĐND để từng bước có hướng giải quyết theo đề nghị của ND.

*\*Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh, tổ 4 thôn Nội thượng tiếp tục đề nghị: UBND xã kiến nghị với UBND huyện cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở cho nhân dân.*

Hiện nay UBND xã vẫn thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định. Các hộ có nhu cầu cấp đổi đến UBND xã để được hướng dẫn thực hiện việc cấp đổi theo quy định.

### **III. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI**

*\*Cử tri tổ 2 thôn Xuân áng đề nghị: UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng của huyện làm rõ nguồn nước thải từ Hồ con nọan chảy vào khu vực đồng của thôn gây ô nhiễm nặng cho nguồn nước; và đề nghị cho làm sạch lòng sông Chiếu bạch để đảm bảo lưu thông dòng chảy tránh gây ô nhiễm môi trường.*

Trong thời gian qua khi phát hiện có nguồn nước chảy vào khu vực đồng có hiện tượng gây ô nhiễm như phản ánh của nhân dân. UBND xã đã phối hợp với các thôn Nhân Lý, Xuân Áng, Xuân Sơn, Thịnh Vinh cùng với công ty đang thi công công trình Hồ con nọan đi kiểm tra thực tế. Việc xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước phải có cơ quan chuyên môn đánh giá. Do vậy để khắc phục tình trạng nguồn nước chảy vào đồng UBND xã và Công ty đã lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên xem xét đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến mương Hướng dòng để đáp ứng việc tiêu nước cho Hồ con nọan.

*\*Cử tri tổ 3 thôn Thịnh vinh tiếp tục đề nghị: UBND xã có phương án tiêu thoát nước ở khu vực khu dân cư, vừa qua tháng 9/2021 trời mưa gây ngập nước toàn bộ diện tích hoa màu, vật nuôi của nhân dân gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại về kinh tế; đề nghị các cấp có sự hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại.*

Theo QĐ số 26/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí thôn bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020. Quy định tiêu chí số 5 về Giao thông nông

thôn để đạt thôn NTM kiểu mẫu các tuyến đường phải có rãnh tiêu thoát nước, rãnh dọc tiêu thoát nước khu dân cư có nắp đậy đạt  $\geq 60\%$ . Do vậy quý II/2022 UBND xã Hà Bình đã lập hồ sơ xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước từ công làng Thịnh Vinh đến đường giảm tải Hà Bình – Hà Lai để thi công. Các trục tiêu thoát nước trong ngõ xóm thôn đã đăng ký đề nghị thôn tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

*\*Cử tri tổ 4 thôn Nội Thượng đề nghị: UBND xã cho kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước thải ở khu vực sau làng để có kế hoạch thông tuyến, vì hiện nay thường xuyên bị ứ đọng, gây nhiều ô nhiễm môi trường trong nhân dân.*

Hiện tại tuyến mương sau làng đã được tổ chức thực hiện theo ý kiến và kiến nghị của cử tri

*\*Cử tri tổ 5 thôn Ngọc sơn đề nghị: UBND xã chỉ đạo không cho đổ rác thải ở khu vực gần góc ghi đường 1A, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp xử lý nghiêm nếu có tình bỏ rác thải ở khu vực này.*

UBND xã đã chỉ đạo thôn Nội Thượng, Công ty thu gom rác thải thu gom vận chuyển về bãi rác để xử lý. Giao cho thôn Nội Thượng, Công an xã thường xuyên giám sát để ngăn chặn phát hiện xử lý các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định.

#### **IV. LĨNH VỰC ANTT**

*\*Cử tri tổ 1 thôn Nhân lý, Xuân sơn đề nghị : UBND xã chỉ đạo ban công an thường xuyên tuần tra để đảm bảo ANTT, nhất là tệ nạn ma túy, hiện nay tại khu vực Nghĩa trang liệt sỹ điếm tiếp giáp giữa Nhân lý, Xuân sơn khoảng 7 giờ tối thường có khoảng 6 đối tượng ở nơi khác đến tiêm chích ma túy*

Tiếp thu ý kiến của cử tri lực lượng Công an xã đã tổ chức hoạt động tuần tra vũ tại các thôn từ đề chủ động ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành gọi, hỏi, răn đe, giáo dục, quản lý các đối tượng hình sự, ma túy và cho ký cam kết để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công an xã đã đấu tranh, làm rõ nội dung một số vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, phối hợp với đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Hà Trung bắt giữ 01 đối tượng xã Hoạt giang thu giữ 03 túi ni-long màu trắng bên trong có chứa hỗn hợp thực vật được cắt nhỏ sấy khô có mùi đặc trưng nghi là ma túy (cỏ mỹ). Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục tổ chức hoạt động tuần tra vũ trang từ xã xuống đến cơ sở để chủ động ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XXII. UBND xã báo cáo trước HĐND xã và cử tri.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND xã (B/C);
- Thành viên UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, thôn;
- MTTQ, các đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Đô**

